

## HỌC SINH TRƯỜNG THPT MAI THANH THẾ ĐẠT GIẢI CAO TRONG KỶ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA

Trong ánh sáng rực rỡ của tri thức và sự nỗ lực không ngừng, trường THPT Mai Thanh Thế một lần nữa khẳng định vị thế của mình trong nền giáo dục tỉnh nhà. Học sinh Bùi Như Băng, lớp 12C5, đã xuất sắc giành được Giải Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn năm 2024, một thành tích đáng ngưỡng mộ và là niềm tự hào của nhà trường.

Em Bùi Như Băng không chỉ là một tấm gương về tinh thần học tập mà còn là nguồn cảm hứng cho các bạn học sinh khác. Sự kiên trì, lòng đam mê và khả năng phân tích sâu sắc trong từng tác phẩm văn học, từng góc cạnh của xã hội đã giúp em tạo nên bước đột phá, không chỉ trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm nay mà còn trong cả quá trình học tập và rèn luyện tại trường. Năm lớp 10 em đạt Giải Ba, năm lớp 11 em đạt Giải Nhì cấp tỉnh môn Ngữ văn trong cuộc thi tuyển chọn Học sinh giỏi tỉnh. Đó là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ qua từng năm của em.

Học sinh  
Bùi  
Như  
Băng  
và cô  
Lý  
Thanh  
Kiều



Phía sau thành công này là sự đóng góp to lớn của tổ Ngữ văn và đặc biệt là cá nhân cô Lý Thanh Kiều, giáo viên dạy môn Ngữ Văn, người đã không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn truyền cảm hứng và định hướng cho Như Băng trong suốt quá trình chuẩn bị cho kỳ thi. Sự tận tâm và phương pháp giảng dạy sáng tạo của cô Thanh Kiều đã giúp em vượt qua mọi áp lực và thử



Em Bùi Như Băng và cha của mình trong ngày Lễ Tuyên dương HSG Quốc gia

thách, để rồi đạt được thành công như ngày hôm nay.

Kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia không chỉ là một sân chơi trí tuệ mà còn là cơ hội để các em học sinh thể hiện bản lĩnh và khả năng của mình và em đã làm được điều đó một cách xuất sắc, qua đó góp phần nâng cao danh tiếng của trường THPT Mai Thanh Thế trên bản đồ giáo dục tỉnh nhà.

Chúng tôi tin rằng, với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần học hỏi không mệt mỏi, em Bùi Như Băng sẽ tiếp tục phát triển và đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Trường THPT Mai Thanh Thế sẽ luôn là ngôi nhà chấp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh tiếp theo.



Như Băng và bạn nhận khen thưởng HSG Quốc gia năm 2024

BAN BIÊN TẬP